



# เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐเฮติ

- นาย Jovenel Moise สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเฮติคนใหม่

### ๒. สาธารณรัฐโคลอมเบีย

- รัฐบาลโคลอมเบียเจรจาสันติภาพกับกลุ่มกบฏ ELN

**๑. สาธารณรัฐเฮติ : นาย Jovenel Moise สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเฮติคนใหม่ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)**

นาย Jovenel Moise อายุ ๔๘ ปี อดีตนักธุรกิจผู้ส่งออกกล้วยเข้าพิธีสาบานตนที่รัฐสภาเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเฮติ ภายหลังจากวิกฤติทางการเมืองนานนับปี หลังจากที่นาย Michel Martelly ประธานาธิบดีคนก่อนหน้าได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อ ๑ ปีก่อน ทำให้มีประธานาธิบดีขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองต่าง ๆ ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีดังกล่าว

อนึ่ง เฮติถือเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปอเมริกา และยังต้องใช้เวลาฟื้นตัวจากมหันตภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมืองปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของเฮติ เมื่อ ๗ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นาย Moise ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งใด ๆ มาก่อน แต่ได้รับการทาบทามจากนาย Matelly อดีตประธานาธิบดีเฮติ ในปี ๒๕๕๘ ให้ลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

นาย Moise เคยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แต่การเลือกตั้งดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตขึ้น

ทั้งนี้ นาย Martelly ลงจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หลังจากครบวาระ ๕ ปี และส่งต่อหน้าที่ให้นาย Jocelerme Privert ประธานวุฒิสภา โดยการเลือกตั้งมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน หลังจากที่เลื่อนการเลือกตั้งจากเดิมในเดือนตุลาคม เนื่องจากประสบกับพายุเฮอริเคน ซึ่งทำลายทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายกว่าร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ภาคใต้

นาย Moise ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งรอบแรก โดยได้คะแนนเสียงร้อยละ ๕๕ ในขณะที่นาย Jude Celestin คู่แข่งได้คะแนนเสียงร้อยละ ๒๐ โดยมีกำหนดแถลงนโยบาย ๕ ปี ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์นี้ แต่ผลการเลือกตั้งยังถูกคัดค้านโดยฝ่ายค้าน ซึ่งมีการชุมนุมประท้วงด้านนอกอาคารรัฐสภา

ที่มา: [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

[www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com) (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

**๒. สาธารณรัฐโคลอมเบีย : รัฐบาลโคลอมเบียเจรจาสันติภาพกับกลุ่มกบฏ ELN (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)**

สมาชิกกลุ่มกบฏฝ่ายซ้าย ELN และรัฐบาลโคลอมเบียเจรจาหาทางออกความขัดแย้งที่ดำเนินมารวม ๕ ทศวรรษ ณ กรุงกัโตะ เมืองหลวงของเอกวาดอร์

การเจรจານี้เริ่มต้นภายหลังจากที่รัฐบาลลงนามความตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏ FARC ที่ใหญ่ที่สุดในโคลอมเบีย โดยนาย Pablo Beltran ผู้นำกบฏ ELN เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นไปที่การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและละทิ้งความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายไว้ ในขณะที่นาย Juan Camilo Restrepo ตัวแทนจากรัฐบาล กล่าวคาดหวังว่า บทเรียนจากการเจรจากับกลุ่ม FARC จะทำให้การเจรจากับกลุ่ม ELN บรรลุสันติภาพได้

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า การเจรจาดังนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สันติภาพจะมีขึ้นในโคลอมเบีย โดยนาย Restrepo กล่าวว่า โคลอมเบียและโลกตระหนักว่า การเจรจาดังนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำสันติภาพกลับมาอีกครั้ง และเรียกร้องให้กลุ่มกบฏระงับการจับตัวประกันในระหว่างการเจรจาออกไปก่อน ทั้งนี้ กลุ่มกบฏ ELN มีรายได้จากการเรียกค่าไถ่และการกักบริเวณ เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

ด้านนาย Beltran ผู้นำกลุ่มกบฏ ELN กล่าวว่า กลุ่มตนมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาทางการเมืองพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำผิดพลาดไป และคาดหวังว่าฝ่ายรัฐบาลจะกระทำเช่นเดียวกัน

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาครั้งแรก โดยมีบราซิล ชิลี คิวบา นอร์เวย์ และเวเนซุเอลาเป็นประเทศให้การรับรองการเจรจา

อนึ่ง กลุ่มกบฏ ELN หรือกองทัพปลดแอกแห่งชาติเป็นกลุ่มกบฏที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโคลอมเบีย โดยในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการปล่อยตัวทหารที่ถูกจับเป็นตัวประกันไว้นานถึง ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ เดิมการเจรจามีกำหนดจะจัดขึ้นในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ แต่มีเหตุต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากรัฐบาลปฏิเสธที่จะเจรจาอย่างเป็นทางการในขณะที่กลุ่มกบฏยังคงควบคุมตัวนาย Odin Sanchez อดีตสมาชิกรัฐสภาไว้ อย่างไรก็ตาม นาย Sanchez ถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากต้องถูกกักขังไว้นานถึง ๑๐ เดือน

ที่มา: [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

[www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com) (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐